

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพ ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ (MISSION) 1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการ ดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟู ตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ	ค่านิยม (Core Values) 1. ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 2. ทำงานเป็นทีม 3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เข้มนุ่ง (Key Focus Area) *ปี 64 1. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยCKD 2. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย Sepsis
--	--	--

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	1. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	2. สร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ	3. สนับสนุนภาคีเครือข่าย ประชาชนมีส่วนร่วมในการ	4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
--	--	---	---	--

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)	1. พัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	2. ส่งเสริมเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่	3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดการความรู้ ทำงานเป็นทีม	4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
--	---------------------------------------	--	--	--

เป้าประสงค์ (Goal)	1. มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	2. ผู้รับบริการปลอดภัยสามารถดูแลตนเองได้	3. ผู้รับบริการพึงพอใจ	4. เฝ้าระวัง ป้องกันโรคภัยสุขภาพมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี	5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ	6. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ	7. การจัดการความรู้ นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ	8. ระบบบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ
---------------------------	--	--	------------------------	---	---	---	--	--

Key Tactics กลยุทธ์	s1 พัฒนาศักยภาพการบริการตรวจวินิจฉัยรักษา ส่งต่อและฟื้นฟู	ตัวชี้วัด (KPI)	service excellence	K1 อัตราตายผู้ป่วย Stroke K2 อัตราตายผู้ป่วย STEMI K3 อัตราตายผู้ป่วย SEPSIS K4 การติดเชื้อในโรงพยาบาล	K5 ร้อยละผู้ป่วย CKD 3B ปี 4 K6 อัตราการลดลงของ EGFR พบ CKD K7 ร้อยละผู้ป่วย DM คุมน้ำตาลได้ดี K8 ร้อยละผู้ป่วย HT คุมความดันได้ดี	K9 ร้อยละผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึง K10 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ K11 ผู้ป่วย IMC ดูแลครบ 6 เดือน K12 ร้อยละผู้ป่วยวัณโรครายใหม่รักษา
	s2 พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง ข้อร้องเรียน			K13 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ	K14 ข้อร้องเรียนระดับ E ขึ้นไปได้รับการจัดการ	
	s3 พัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ		K15 ผ่านมาตรฐาน HA K16 ผ่านมาตรฐาน QA	K17 ผ่านมาตรฐาน LA K18 ผ่านมาตรฐาน Green&Clean	K19 ผ่านมาตรฐาน NCD Clinic K20 ผ่านมาตรฐาน RDU	
	s4 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดการการเงินการคลัง		K21 สมรรถนะบุคลากร	K22 องค์กรแห่งความสุข ความพึงพอใจ ความสุขของบุคลากร		
	s5 พัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		K23 ITA K26 จัดการความรู้ วิจัย นวัตกรรม	K24 ควบคุมภายใน K27 คุณภาพข้อมูล	K25 ประสิทธิภาพเงินการคลัง	
	s6 สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ		K28 พัฒนาการเด็ก K29 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ K30 โภชนาการสูงตีสมส่วน K31 เด็ก 3-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ K32 อัตราการใช้บริการสุขภาพของปากของประชาชนในพื้นที่	K33 อัตราป่วย NCD รายใหม่ K34 อัตราป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ K35 ร้อยละการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน K36 ชุมชนมีการจัดการดูแลผู้ป่วยระยะยาว LTC K37 อัตราการให้บริการการแพทย์แผนไทยแพทย์		